

สอน.เคาะตั้งรง.น้ำตาล9ธ.ค. 50แห่งแห่ยื่นเอาแค่10แห่ง

ผู้จัดการรายวัน360 – “สอน”หวังประกาศรายชื่อโรงงานน้ำตาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ตั้งและขยายโรงงานได้ภายใน 9 ธันวาคมนี้ หลังจากประกาศเงื่อนไขให้เอกชนเข้ายื่นล่าสุดมีผู้ยื่นแล้วถึง 50 ราย แยกเป็นขอตั้งโรงงานใหม่ 36 แห่ง ขยายการผลิต 16 แห่ง จับตาแนวโน้มคัดเหลือแค่ 10 แห่ง ซึ่งราคาอ้อยขึ้นต้นปี 58/59 แยก 2 ราคาเข้า กรม. 24 พย.นี้

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ สอน.ออกประกาศเงื่อนไขการขอตั้งหรือย้าย หรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อเปิดให้เอกชนเข้ายื่นขอคำอนุญาตตั้งและขยายโรงงาน มีเอกชนมายื่นขอตั้งโรงงานใหม่ 34 แห่ง และขอขยายกำลังการผลิตอีก 16 แห่ง ล่าสุด สอน.อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดและจะประกาศโรงงานที่จะผ่านการพิจารณาได้ใน 9 ธ.ค.นี้โดยยอมรับว่าโรงงานที่จะได้รับอนุมัติดำเนินการคงจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 10 แห่ง

“เดิมมีปัญหาเรื่องระยะห่างโรงงาน แต่เมื่อชัดเจนว่าจะต้องมีระยะห่างของโรงงานที่มีอยู่ 50 กิโลเมตร (กม.) ก็ให้ทางผู้ที่ยื่นขอและค่างพิจารณาทำก่อนหน้านั้นไปเตรียมเอกสารให้พร้อมและยื่นมาได้ภายใน 7 ส.ค.-3 ต.ค.58 ส่วนใครที่สนใจก็ยื่นได้ตลอดเวลาและเพื่อความโปร่งใสก็จะกำหนดพิจารณาคำขอรายละเอียดไม่เกิน 45 วันแต่เนื่องจากต้องมีการวัดระยะห่างเดิมจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งก็ให้ปรับจากเขตไปเขตเพื่อดูพิภตรอบโรงงานทั้งหมด 8 พิกัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเลยค่อนข้างใช้เวลา” นายสมศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ ตามเกณฑ์ที่ สอน. ประกาศนอกเหนือจากระยะห่างประเด็นสำคัญคือจะต้องมีแผนจัดหาอ้อยป้อนโรงงานไม่น้อยกว่า 50% ของกำลังการผลิตอ้อยโรงงานนั้นๆ ที่คิดการผลิตไม่เกิน 120 วันและมีแผนทางการเงินในการส่งเสริมการปลูกอ้อยที่ชัดเจน รวมถึงการจัดทำแผนรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ทำให้ผู้ที่ยื่นขอต้องส่งบัญชีชาวไร่อ้อยมายังสอน.ซึ่งต้องใช้เวลา

รวบรวมเนื่องจากผู้ประกอบการส่งมาเป็นแบบ Hard Copy หรือเอกสารเพื่อความสะดวก สอน.จึงขอให้จัดส่งมาเป็นซอฟต์แวร์หรือ File จึงทำให้กระบวนการพิจารณาล่าช้า

นายสมศักดิ์ยังได้กล่าวถึง ราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 2558/2559 ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) โดยคาดว่าจะเข้าสู่กรม.พิจารณาในช่วงวันที่ 24 พ.ย.นี้เพื่อให้ทันกำหนดการเปิดหีบอ้อยวันที่ 28 พ.ย. 58 โดยราคาอ้อยขึ้นต้นเป็นไปตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่เห็นชอบไว้ 2 ราคา ได้แก่ ราคาอ้อยในเขต 5 จ.สุพรรณบุรีจะอยู่ที่ 773 บาทต่อตัน เนื่องจากที่ผ่านมาเขตดังกล่าวมีผลผลิตอ้อยและน้ำตาลมีประสิทธิภาพต่ำกว่าพื้นที่อื่น ส่วนที่เหลือในเขตอื่นๆ อยู่ที่ 808 บาทต่อตันซึ่งคำนวณจากราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกที่มีการทำราคาซื้อขายล่วงหน้าไปแล้ว 38% ของปริมาณการผลิตเพื่อส่งออก 8 แสนตัน ราคา 14 เซ็นต์ต่อปอนด์.